



513 512  
309 178  
9

### กรมตำรวจ

## บันทึกคำให้การของผู้ร้องทุกข์ ผู้กล่าวโทษ หรือพยาน

คำให้การของ  
นายเหลื่อ จะป็นครบุรี

สถานีตำรวจ นครบาลชนะสงคราม อำเภอ พระนคร จังหวัด กรุงเทพฯ

วันที่ ๒๒ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕ ๑๘

เป็น พยาน

พล.ต.ท. รุชมพล โสภธระ *โสภธระ* ผู้กล่าวหา

คดีระหว่าง

*วิจิตร* *อ.สง*  
นายสุธรรม แสงประทุม กับพวก ผู้ต้องหา

พ.ต.ท. แสง จิราวัฒน์ รอง ผกก.น.๑๑

ต่อหน้า

ร.ต.อ. ประจวบ เปาอินทร์ รอง สว.จร.สน.จักรวรรดิ

สอบสวนที่ กองบัญชาการตำรวจนครบาล

ชื่อ นายเหลื่อ จะป็นครบุรี อายุ ๒๐ ปี

เชื้อชาติ ไทย สัญชาติ ไทย ศาสนา พุทธ

อาชีพ (ลงให้ชัดเจนว่าอาชีพชนิดใด ถ้าเป็นข้าราชการ ให้ปรากฏว่าในหรือนอกราชการ มีเบี้ยหวัดหรือมีบำเหน็จหรือมีบำนาญ ให้ลงตามประเภท) ยังไม่ใคร่ประกอบอาชีพเนื่องจากเพิ่งเลิกจากสามเณร

ตั้งบ้านเรือนอยู่บ้านเลขที่ ๒๕๘ หมู่ที่ - ตำบล กุสิต

ชื่อผู้ใหญ่บ้าน วัดโบสถ์ (สามเสน) ชื่อกำนัน ถนนสามเสน

อำเภอ กุสิต จังหวัด กรุงเทพมหานคร

ชื่อบิดา นายเปลียน ฯ ชื่อมารดา นางเทียรฯ

เกี่ยวข้องกับอะไรกับคู่กรณี ไม่เกี่ยวข้องกับ สามานคุณแล้ว

ขอให้ถ้อยคำว่า ข้าขอโทษขอขมาความสัจจริงคงต่อไปนี้

ปัจจุบันข้าพเจ้าอาศัยอยู่ที่วัดโบสถ์ เลขที่และตำบลที่ตั้งกล่าวข้างต้น ข้าพเพิ่งเลิกจากสามเณรมาตั้งแต่วันที่ ๑๑ ต.ค.๑๘ ยังไม่ใคร่ประกอบอาชีพอะไร ยังคงอาศัยอยู่ที่วัดโบสถ์ ค่อยไปจนกว่าจะถึงคัดเลือกทหารเดือนเมษายน ๒๕๒๐ ถ้าไม่ถูกทหารก็จะศึกษาต่อ ซึ่งขณะนี้ข้าพเจ้ามีความรู้มัธยมศึกษา โดยจะเรียนสอบ มศ.๓ ค่อยไป ข้าพเจ้าเป็นสามเณรตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๑๓ ที่วัดบ้านบัว ต.บ้านบัว อ.เมือง จว.บุรีรัมย์ ต่อมาได้เข้ามาจำวัดอยู่ที่วัดโบสถ์สามเสน พ.ศ. ๒๕๑๘ โดยข้าพเจ้าได้ติดต่อกับเจ้าอาวาสวัดโบสถ์ด้วยตนเองเพื่อมาศึกษาทั้งฝ่ายโลกและฝ่ายธรรม

เมื่อเดือนมกราคม ๒๕๑๘ ข้าพเจ้ายังเป็นสามเณรประจำอยู่ที่วัดโบสถ์นั้น ได้มีนายคงศักดิ์ อาษาภักดิ์ ซึ่งรู้จักกันนานประมาณ ๗ เดือน โดยนายคงศักดิ์มาเป็นลูกศิษย์

5- พระอยู่ในวัดโบสถ์สาม-ครูอยู่ที่วัดโบสถ์สามเขตที่...-สนิทเกี่ยวกับที่ข้าพเจ้าจำวัดอยู่  
 5- ควบ นายคงศักดิ์คำโคอาศัยอยู่ในกุฏิของสามเพชรลวย ชัยวิเศษ ติดกับกุฏิที่ข้าพเจ้าจำพรรษาอยู่ เมื่อ  
 ข้าพเจ้ารู้จักกับนายคงศักดิ์คำประมาณ ๑ เดือนเศษ วันหนึ่งข้าพเจ้าได้พบกับนายคงศักดิ์คำที่กุฏิสามเพชรลวย  
 ข้าพเจ้าได้ถามนายคงศักดิ์คำว่า "เดี๋ยวนี้ทำไมพวกคุณบัณฑิตนักศึกษาจึงชุมนุมประท้วงกันบ่อยนัก" นายคง-  
 5- ศักดิ์คำบอกว่า "ให้อ่านหนังสือพิมพ์ฉลาดสนใจ" เพราะข้าพเจ้าได้ทราบวานายคงศักดิ์คำทำงานเป็นลูกจ้าง  
 ผู้อื่นแถววัดเวสุราราม แต่จะทำงานอะไรก็อยู่กับข้าพเจ้าไม่ทราบ และข้าพเจ้าได้ทราบด้วยว่านายคงศักดิ์คำ  
 มีความสนใจต่อคุณบัณฑิตนักศึกษา เนื่องจากนายคงศักดิ์คำได้เคยบอกให้ธาดาทราบว่า "เขาสนใจ  
 ต่อการชุมนุมของคุณบัณฑิตนักศึกษา" ข้าพเจ้าจึงได้ถามนายคงศักดิ์คำดังกล่าวแล้ว ต่อมาหลังจากนั้น  
 5- อีกประมาณ ๒-๓ วัน นายคงศักดิ์คำได้เอาหนังสือเล่มหนึ่งชื่อ "หญิงผู้ หญิงชนะ" ข้าพเจ้าได้อ่านไปได้ประ-  
 มาศครึ่งเล่มก็เลิกอ่านเพราะไม่มีเวลา เท่าที่อ่านแล้วเนื้อหาของหนังสือเล่มนั้นเกี่ยวกับปลุกใจผู้หญิง  
 ให้ตื่นตัวปลุกใจให้ผู้หญิงรู้ว่าเสียเปรียบในเรื่องเพศ เหตุไฉนผู้หญิงจึงเป็นโสเภณี หนังสือเล่มนี้ชี้ให้เห็น  
 5- ว่าผู้หญิงถูกหลอกลวงให้เสียตัวก่อนแล้วถูกทิ้งขว้าง ผลที่สุดหญิงก็ต้องหันเข้าหาประเวณีเพราะไม่มี  
 ทางเลือกที่จะประกอบอาชีพอื่น หนังสือเล่มนั้นเพียงแก้ไขให้ผู้หญิงรู้ทางที่จะเป็นคนไม่ตก ใต้ แต่เรื่อง  
 ชี้ทางให้แก้ไขจะมีหรือไม่ข้าพเจ้าอ่านไม่จบ อ่านแล้วรู้สึกว่าเป็นหนังสือปลุกระดม แต่จะปลุกระดมทาง  
 5- คานไหนข้าพเจ้าอ่านไม่ค่อยเข้าใจ หนังสือเล่มนั้นข้าพเจ้าได้นำไปคืนให้นายคงศักดิ์คำ หลังจากนั้นนายคงศักดิ์คำ  
 ก็ได้เอาหนังสือเกี่ยวกับปลุกระดมให้ต่อสู้ในเรื่องสิทธิเสรีภาพมาให้ข้าพเจ้าอ่านอีกหลายเล่ม บางเล่ม  
 5- ก็ไม่ได้อ่าน ~~ทุกเล่ม~~ ทุกเล่มอ่านไม่จบ ต่อมาจะเป็นวันเดือนใดก็ไม่ได้ในปี ๒๕๐๔ นายคงศักดิ์คำ  
 ได้ถามข้าพเจ้าว่า "ข้าพเจ้ามีเพื่อนใหม่" ข้าพเจ้าถามให้เขียนจดหมายไปตามว่าจะต้องการหนังสืออ่านใหม่  
 5- ถ้าเพื่อนของข้าพเจ้าต้องการนายคงศักดิ์คำจะเอามาให้อ่านฟรี หลังจากนั้นอีก ๒-๓ วัน ข้าพเจ้าได้มีจดหมาย  
 ไปตาม นส.สมพร ปรีณรัมย์ ซึ่งเป็นคนรู้จักชอบพอสันทกันมากตั้งแต่นางสาวสมพรมาเรียนธรรมะ  
 ที่วัดบ้านบัว ซึ่งเป็นวัดเดิมที่ข้าพเจ้าจำพรรษาอยู่ที่จังหวัดบุรีรัมย์ ว่าต้องการหนังสืออ่านใหม่ซึ่งข้าพ  
 5- เจ้าได้บอกว่าเป็นหนังสือประเภทไหน ต่อมา นส.สมพรได้มีจดหมายตอบมาว่าต้องการ จดหมายฉบับ  
 นั้นได้หายไปแล้ว หลังจากนั้นข้าพเจ้าจึงได้บอกให้นายคงศักดิ์คำทราบว่ามีคนต้องการหนังสือ ~~ที่จังหวัด~~ ที่ต่อมา  
 อีกประมาณ ๑๐ กว่าวัน นายคงศักดิ์คำได้ให้นำหนังสือจำนวน ๒๖ รายการ มามอบให้ข้าพเจ้าที่กุฏิข้าพเจ้า ดังนี้  
 รายการดังต่อไปนี้ ๑. หนังสือชื่อตราฐ ๔ เล่ม ๒. หนังสือปัญญา ๒ เล่ม ๓. หนังสือชาว  
 บ้าน ๔ เล่ม ๔. หนังสือเศษสรวง ๒ เล่ม ๕. หนังสือหญิง ๑ เล่ม ๖. หนังสือสังขาร  
 ๒ เล่ม ๗. หนังสือผู้ป่วนของไทย ๑ เล่ม ๘. หนังสือรวมพลัง ๑ เล่ม ๙. หนังสือ ปช.ปช. ๑ เล่ม  
 ๑๐. หนังสือเกินทางซ้าย ๑ เล่ม ๑๑. หนังสือเจ้าที่เจ้าอันอง ๑ เล่ม ๑๒. หนังสือไม่รู้โรย ๑ เล่ม  
 ๑๓. หนังสือคลื่นลูกเดิม ๑ เล่ม ๑๔. หนังสือชีวิตต้นเขาวงกต ๑ เล่ม ๑๕. หนังสือสังคมศาสตร์  
 ปรัชญา ๑๑ เล่ม ๑๖. หนังสือบันทึกการศึกษาศึกษาปริญญา ๑ เล่ม ๑๗. หนังสือตะวันดวงใหม่ ๑ เล่ม  
 ๑๘. หนังสือขบวนการนักศึกษาไทย ๑ เล่ม ๑๙. หนังสือควมมิตที่หายาก ๑ เล่ม ๒๐. หนังสือ  
 วิชาการศึกษาความคิดสังคมนิยม ๑ เล่ม ๒๑. หนังสือ ๔๐ ปี ธรรมศาสตร์ ๑ เล่ม ๒๒. หนังสือลัทธิ  
 คอมมิวนิสต์ ๑ เล่ม ๒๓. หนังสืออุดมการณ์ทางการเมือง ๑ เล่ม ๒๔. หนังสือผู้ป่วนกับสงคราม  
 โลกครั้งที่ ๒ จำนวน ๑ เล่ม ๒๕. หนังสือสังคมเก่า.. นรกบนดิน ๑ เล่ม ๒๖. หนังสือเศรษฐศาสตร์  
 สาร ๑ เล่ม ต่อมาอีกไม่ถึงเดือนข้าพเจ้าได้กลับไปบ้านภูมิลำเนาเดิมที่จังหวัดบุรีรัมย์ ข้าพเจ้าจึงได้นำหนังสือ

เขียนโดย นส.สมพร

ใบต่อคำให้การ นายเชื้อ จระเข้มกรบุรี แยกที่ ๒  
 คังกล่าวทั้งหมดไปมอบให้กับ นส.สมพรฯ เมื่อเสร็จธุระทางบ้านแล้วจึงกลับมาประจำกรมฯ ที่วัด  
 ตามเดิม นายคงศักดิ์คำไม้ได้นำหนังสืออะไรมาให้ข้าอาณัติ ค่อมมาเมื่อประมาณเดือนกรกฎาคม  
 ๒๕๐๔ วันไหนจำไม่ได้ นายคงศักดิ์คำไม้ได้พาไปแสดงต่อท่านที่เอาหนังสือคังกล่าวมา เพื่อให้ข้าไปส่ง  
 ดูจากหนังสือดูด้วยกันจะใคร่ทราบว่าหนังสือเหล่านี้ใครส่งไปให้ใครบ้าง นายคงศักดิ์คำไม้ได้คิดแหว  
 ทองหนึ่งตั้งอยู่ที่ ใกล้กับโรงพยาบาลนครพิงค์ ถนนเพชรบุรี อยู่ใกล้กับโรงพยาบาลนครพิงค์ เชียงใหม่  
 หน้าทองคังกล่าวเขียนป้ายชื่อ "สหภาพแรงงานและการเงินแห่งประเทศไทย" นายคงศักดิ์คำไม้  
 ขึ้นไปบนชั้น ๒ ข้าเพิ่มมีคนงานอยู่ประมาณ ๓-๔ คน ข้าจำชื่อที่เรียกได้คือคนเคียว เป็นหญิงชื่อ  
"อภามาศ" ไม่ทราบนามสกุล นายคงศักดิ์คำไม้ได้แนะนำให้ข้ารู้จักคนงานเหล่านั้น เพียงแต่ได้  
 ข้านั่งดูและฟังเขาพูดกัน วันนั้นข้าได้ทราบว่าทางสำนักงานคังกล่าวได้ส่งหนังสือไปให้จังหวัดสุราษฎร์  
 ธานี อีกแห่งหนึ่ง ส่วนแห่งอื่นข้าไม่ทราบ ที่ทราบเพราะเนื่องจากได้มีคนงานพูดกัน ไม่มีใครอธิบาย  
 อะไรให้ข้าฟัง ข้าจึงแยกคนงานเหล่านั้นมีความสนิทสนมกับนายคงศักดิ์คำ จากการทำเราติดกันและ  
 ว่างูจักกันมานานแล้ว หลังจากวันนั้นแล้วข้าก็ไม่ได้ไปทำงานคังกล่าวอีก ค่อมมาในเดือนกรกฎาคม  
 ๒๕๐๕ นั้นเอง นายคงศักดิ์คำไม้พาคนนายอนุรักษ วิสูตรวิชัย มาเพื่อว่าถูกผู้นายคงศักดิ์คำไม้  
 นำให้ข้ารู้จักโดยบอกว่านายอนุรักษฯ เป็นคนบ้านเคียวอยู่ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ทำงานอยู่ในกรุงเทพฯ  
 กับเป็นคนงานท่าถนนแต่ไม่ทราบว่าทำอยู่ที่ไหน นายอนุรักษฯ ไม่เคยคุยกับข้าเกี่ยวกับเรื่องการประชุม  
 ของศูนย์นิสิตนักศึกษาหรือการปกครองของนิสิตนักศึกษาแต่อย่างใด และนายอนุรักษฯ ไม่เคยนำหนังสือ  
 ใดๆมาให้ข้าอ่าน หลังจากที่ได้รู้จักกันแล้วเห็นนายอนุรักษฯ มาถึงนายคงศักดิ์คำไม้ทุกวันศุกร์ เมื่อเจ  
 อกันข้าก็ได้ทักทายกันอย่างธรรมดา

ค่อมมาเมื่อ ๒ ตุลาคม ๒๕๐๔ ข้าได้ทราบว่ามีการแข่งขันระหว่างนิสิตนัก  
 ศึกษาที่ชุมนุมชัยโล่พระภิกษุณยอมอยู่ในมธ. กับเจ้าหน้าที่ตำรวจ และได้ทราบว่านิสิตนักศึกษาและประชาชน  
 ที่ชุมนุมถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจจับกุมเป็นจำนวนมาก และได้ทราบในวันเดียวกันนั้นตอนเย็นได้มีคณะปฏิรูป  
 การปกครองท่าการยึดอำนาจการปกครองประเทศไว้ได้ และได้ทราบต่อมาว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจได้  
 ติดตามจับกุมผู้เกี่ยวข้องกับการชุมนุมของศูนย์นิสิตนักศึกษา และได้ทราบจากหนังสือพิมพ์ว่ามีมีการยึดหนังสือ  
 เกี่ยวกับการปกครองด้วย ด้วยเหตุคังกล่าวแล้วค่อมมาในวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๐๔ ข้าจึงได้เขียนจด  
 หมายของวันที่ ๔ ต.ค.๐๔ ไปถึง นส.สมพรฯ ให้ทำายหนังสือโดยให้เก็บไว้ในที่ปลอดภัยหรือจะนำเอา  
 ไปวางน้ำเอบก็ได้ หมายถึงหนังสือทั้งหมดตามที่ข้าให้การคังกล่าวแล้ว ซึ่งข้าทราบว่าในหนังสือ  
 ประเทศปกครองให้เชื่อมโยงในอิทธิคอมมิวนิสต์ ข้าเกรงว่า นส.สมพรฯ จะถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจจับ  
 กุม ข้ายังได้เขียนให้คำอ้างให้กับ นส.สมพรฯ ว่าให้ต่อไป พร้อมกับมีรับสนองปากคำพนักงานสอบสวน  
 ส่วนใดเขาจะหมายคังกล่าวให้ข้าดูแล้วยืนยันว่าใจความที่ข้าเขียนไปถึง นส.สมพรฯ ดังที่ให้การ  
 พนักงานสอบสวนแล้วให้ข้าเซ็นชื่อรับรองไว้ในจดหมายคังกล่าวด้วยแล้ว

ค่อมมาวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๐๔ ข้าจึงทราบว่านายคงศักดิ์คำกับนายอนุรักษฯ  
 ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจจับกุมที่ในมธ. เมื่อวันที่ ๒ ต.ค.๐๔ และได้ทราบจากพระภิกษุสมบุรณ์ องค์ำ สำนัก

วิกรมหาธาตุซึ่งเป็นคนบ้านเดียวกับนส.สมพรา ซึ่งกลับจากเยี่ยมบ้านที่จังหวัดบุรีรัมย์มาเล่าให้ข้าพเจ้า  
ว่า นส.สมพราถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจเรียกไปสอบสวนพร้อมกับยึดหนังสือที่ข้าพเจ้าส่งไปให้ดังกล่าวแล้ว  
บิดารอง นส.สมพราเป็นข้าราชการตำรวจชื่อ จ.ส.ต.บอน ปรีณรัมย์ ข้าพเจ้ารู้จักแต่ไม่เคยติดต่อกับ  
กับเรื่องหนังสือที่ข้าพเจ้าส่งไปให้นส.สมพราให้ทราบเลย และข้าพเจ้าไม่เ ยส่งหนังสือใดๆไปให้ จ.ส.ต.บอน  
จ.ส.ต.บอนรับราชการอยู่ที่ สภ.ค.หนองสองห้อง อ.เมือง จว.บุรีรัมย์

ต่อมาเมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๐๔ ได้มีเจ้าหน้าที่ตำรวจไปตามข้าพเจ้าที่วัดโบสถ์ตามเสนา

ให้ข้าพเจ้ามาให้ปากคำเกี่ยวกับเรื่องนส.สมพราให้การถึงข้าพเจ้าเกี่ยวกับเรื่องหนังสือดังกล่าว ข้าพเจ้าทรมน  
ขอมาให้การด้วยความเต็มใจ ๒

ข้าพเจ้าได้เลิกจากเป็นเณรเมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๐๔ เนื่องจากมีความปรารถนาให้เลิก

เป็นความจริง

อ่านให้ฟังแล้วรับว่าถูกต้อง  
ลงชื่อ เมินหล่อ กะฉันทบุรี พยาน  
ลงชื่อ พ.ค.ท. 115๗๑๕ สอบสวน  
ลงชื่อ ร.ค.อ. หิมต์, อ่าน